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เริ่มประชุมเวลา   9.0๐   น. 

                   เมื่อไดเวลา    ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเขาหอง
ประชุม  และไดนับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม    ปรากฏวามีสมาชิกสภา ฯ รวมประชุมใน
วันนี้ไดเขาประชุม 11 ทาน  ไมมาประชุม  ไมมี  โดยนายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ นายกองคการบริหารสวนตำบล
โคกเพชร   ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นทานประธานสภา ฯ ไดกลาวเปดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระที่  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

     นายอุดร  มูลดับ       -  ครับ สำหรับวันนี้ เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร   ในสมัย 
    (ประธานสภา ฯ)           สามัญที่  3  ครั้งที่  1  ประจำป 2566  ประเด็นสำคัญของการประชุมในสมัยนี้  
                                   จะเปนเก่ียวกับการพิจารณาเกี่ยวกับรางขอบัญญัติงบประมาณประจำป  2566   
                                   นะครับ จะมีการประชุมอยู 3 วาระ  วาระที่ 1  ก็จะเปนการรับหลักการ  วาระที่    
                                    2 เปนการแปรญัตติ วาระที่ 3 ก็จะเปนการลงมติเห็นชอบ ใหตราเปนขอบัญญัติ  
                                   งบประมาณรายจายประจำปตอไปนะครับ  สำหรับในวันนี้ก็จะเปนการประชุมใน 
                                   ชั้นรับหลักการกันกอนนะครับ ก็เขาสูระเบียบวาระตอไปครับ   

   ระเบียบวาระท่ี  2        - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

    นายอุดร  มูลดับ           - ครับ ก็ขอใหทานสมาชิก ฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)             เปนการประชุมสภาสมัยสามัญที่  2  ประจำป  2566 เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน   
                                    2566  ตรวจสอบดูวาสวนไหนบางที่ผิดหรือถามีขอตกบกพรอง ประการใดก็จะ  
                                    ไดนำไปแกไขตอไป  เชิญครับ  

      นายอุดร  มูลดับ       -  ครับผม   มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมมั้ยครับ  
     (ประธานสภา ฯ)           (สักครู)   ถาหากวาไมมี ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใด   
                                    เห็นควรรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำป 2566 เมื่อวันที่  30  
                                    มิถุนายน 2566 กรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติท่ีประชุม           -   มติที่ประชุมเปนเอกฉันท เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี  3       -  กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  4       -  เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
                                        (ไมมี) 

 

ระเบียบวาระที่  5   …/ 
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ระเบียบวาระที่  5           -  เรื่องที่เสนอใหม 
ระเบียบวาระที่  5.2        -  การพจิารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567                               
                                   วาระท่ี   1  รับหลักการ 

  นายอุดร  มูลดับ             - ครับ ขอเชิญทานนายกฯ  วีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ ไดกลาวคำแถลงงบประมาณ        
   (ประธานสภา ฯ)              รายจายประจำป  2567  ใหที่ประชุมไดรับทราบ  เชิญครับ        

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ -  ทานประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ทุกทาน 
   (นายกอบต. โคกเพชร)      บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรจะไดเสนอราง 
                                    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    ตอทางสภาองคการบริหารสวนตําบล 
                                    โคกเพชรอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น โอกาสนี้  ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล 
                                    โคกเพชร จึงขอชี้แจงใหทานประธาน และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณ 
                                    คลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.  
                                    2567 ดังตอไปนี้ตามที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรไดเสนอ  
                                    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 แลวนั้น โอกาสนี้ 
                                    ผมจึงขอรายงานสถานะทางการเงินและการคลัง   ขององคการบริหารสวนตำบล   
                                    โคกเพชร  ในปงบประมาณ 2567  ดังตอไปนี้          
                                    1.      สถานะทางการคลัง 
                                    1.1    งบประมาณรายจายทั่วไป  ในปงบประมาณ  2566  ณ วันที่   9  
                                    สิงหาคม 2566  องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร มีสถานะทางการเงิน  ดังนี้   
                                    1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จำนวน 24,179,963.47  บาท 
                                    1.1.2  เงินสะสมจำนวน  53,628,204.81  บาท   
                                    1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  7,245,799.90 บาท 
                                    1.1.4  รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน  0    
                                    โครงการ   
                                    1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จำนวน  1  โครงการ 
                                    รวม  300,000 บาท 
                                    1.2      เงินกูคงคาง  0   บาท 
                                    2  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2565  
                                    (1)  รายรับจริง  จำนวน  39,462,912.21  บาท  ประกอบดวย                                                 
                                    หมวดภาษีอากร                                         จำนวน   35,888.90 บาท 
                                    หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต      จำนวน   45,650.30  บาท 
                                    หมวดรายไดจากทรัพยสิน                        จำนวน 117,669.27  บาท 
                           หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   จำนวน 580,372.00  บาท 
                           หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                    จำนวน  18,850.00 บาท     
                  หมวดรายไดจากทุน                          จำนวน          -         บาท 
                           หมวดภาษีจัดสรร                    จำนวน 17,759,164.74  บาท  

หมวดเงนิอุดหนุน.../ 
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                                   หมวดเงินอุดหนุน                                 จำนวน  21,005,317.00  บาท 
                (2)  เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 8,589,850.00 บาท 
                                   (3)  รายจายจริง     จำนวน   31,980,151.65  บาท  ประกอบดวย 
                  งบกลาง                             จำนวน  11,797,633.00  บาท 
                  งบบุคลากร                                       จำนวน    9,898,109.98  บาท 
                  งบดำเนินการ                            จำนวน    6,700,568.67  บาท 
                  งบลงทุน                             จำนวน     1,539,000.00 บาท 
                                     งบเงินอุดหนุน                                    จำนวน    2,044,454.55 บาท                               
                                     งบรายจายอื่น                           จำนวน             0           บาท        
              (4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให โดยระบุวัตถุประสงค                  
                                                                                          จำนวน   8,589,850.00   บาท                    
(5)  มีการจายจากเงินสะสม                        จำนวน   7,299,000.00  บาท                   
                                 (6)  รายจายที่จายจากเงนิทุนสำรองเงินสะสม   จำนวน                0.00   บาท     
                                 (7)  รายจายที่จายจากเงนิกู                        จำนวน                 0.00  บาท     
                                      ประมาณการรายรับจริงประจำปงบประมาณ   2567 
                                 รายไดจัดเก็บเอง 
                                 หมวดภาษีอากร                                        จำนวน     38,000.00    บาท 
                                 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต      จำนวน     30,800.00    บาท 
                                 หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            จำนวน   120,000.00    บาท 
     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จำนวน   560,000.00    บาท 
                        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                     จำนวน        20,000.0   บาท     
     หมวดรายไดจากทุน            จำนวน          1,000.0   บาท 
     รวมรายไดจัดเก็บเอง            จำนวน     769,800.00  บาท 
                        รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                 หมวดภาษีจัดสรร                                      จำนวน 17,864,500.00 บาท 
                                 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
                                 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   23,500,000.00 บาท 
                                 รวมประมาณการรายรับจริง ประจำป  2567 ทั้งหมด  42,134,300.00  บาท 
                                 งบประมาณรายจาย   ประมาณการประจำปงบประมาณ  2567 
                                              งบกลาง                             12,171,626.00       บาท 
                                              งบบุคลากร                         16,061,290.00       บาท 
                                              งบดำเนินงาน                         9,436,084.00       บาท 
                                              งบลงทุน                               1,586,500.00       บาท 
                                              งบเงินอุดหนุน                        2,878,800.00       บาท 
                                              รวมรายจายจากงบประมา ณ     42,134,300.00      บาท        

   สำหรับรายละเอียด.../ 
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                                      สำหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ก็จะใหทางผูเก่ียวของไดนำเรียนชี้แจงในลำดับตอไป  
                                    ขอบคุณครบั   

 นายอุดร  มูลดับ             -  ครบัผม     ก็ขอขอบคุณทานนายกฯ วีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ ที่ไดกลาวคำแถลง     
(ประธานสภา ฯ)                งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567  ไปแลวนะครับ ในลำดับตอไป  
                                    ขอเชิญทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดตาม 
                                    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567   ใหทางทานสมาชิก  
                                    ไดทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายสมชาย  จันครา         -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานคณะผูบริหาร   และทางทานสมาชิก ฯ  ทุกทาน  
(หัวหนาสำนักปลัด)            นะครับ กระผมขอนำเรียนเพิ่มเติมจากที่ทานนายก ฯ ไดแถลงในสวนของจำนวน   
                                    เงินสะสมจำนวนเงิน 53,628,204.81 บาท  ตรงนี้ไดสอบถามกับทางกองคลัง 
                                    แลว   ตัวเลขจำนวนนี้ก็จะเปนในสวนของงบประมาณรวมกับงบประมาณในสวน 
                                    ของที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ดำเนินการไปแลว   แตในสวนของเงินสะสมจริง ๆ ก็ 
                                    จะอยูที่ตัวเลขประมาณสิบลานกวาบาท ทางกองคลังก็กำลังดำเนินการดึงยอดใน 
                                    ระบบใหเห็นวาจริงๆ แลวเราจะเหลือในสวนของเงินสะสมจำนวนเทาไหรนะครับ   
                                    เพราะเรายังไมทำการปดงบนะครับ  ถาทำการปดงบไปแลวเราก็จะเห็นยอดจริง 
                                    วาเงินสะสมของเราเหลือเทาไหร  ก็ขอนำเรียนใหทางสภาฯ ไดรับทราบเบื้องตน 
                                   เพียงเทานี้กอน  ขอบคุณมากครับ  

     นายอุดร  มูลดับ       -  ครับ  ขอบคุณทางทานหัวหนาสมชายนะครับ ในลำดับตอไปผมก็ขอเชิญทางทาน    
     (ประธานสภา ฯ)          ปลัดไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมใหกับทางทานสมาชิก ฯ  ได  รับทราบ เชิญครับ 
 
นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทาน รวมไปถึงทางทานคณะผูบริหาร 
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)       ดวยนะครับในสวนของผมก็อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมกอนท่ีทางทานสมาชิกฯ  จะ    
                                   พิจารณารับหลักการนะครับก็อยากจะใหทานสมาชิก ฯ ไดดูที่แบบสรุปขอมูลที่ได  
                                   แจกใหทางทานสมาชิกฯ ไปนะครับ ขอมูลดานรายรับรายจาย ในขอ 1.1 รายรับ 
                                   จริงของปงบประมาณ 2565  เราจะอยูที่จำนวน 39,462,912.21 บาท  และ 
                                   ในสวนของเจาหนาท่ีก็ไดประมาณการรายรับของป 2566 ที่เราใชกันอยูทุกวันนี้    
                                   อยูที่ 40 ลาน ตอนนี้ก็กำลังงรวบรวมกันอยูก็อยากจะใหถึง 40 ลาน  เพราะในป 
                                   2565 ได 39,500,000 บาท เพราะถาปนี้เราได 40 ลาน หรือมากกวานี้  เรา 
                                   ก็จะเหลือเงินไปใชจายในปงบประมาณ  2567 มากขึ้น ก็นำเรียนทานสมาชิก ฯ   
                                   ทีนี้เรามาดูประมาณการรายรับในขอ 1.3 ป 2567 นะครับเราประมาณการไวที่ 
                                   จำนวน 42,134,300 บาท  เพ่ิมขึ้นจากเดิม เนื่องจากเราเองมีคาใชจายเพ่ิมขึ้น   
                                   เราจึงตองประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้น เพื่อใหมันสมดุลกันนะครับ ทีนี้มาดูขอที่ 2     
                                   ขอมูลดานรายจาย รายจายจริงของปงบประมาณที่แลว  ในป 2565   ที่ผานมา  
                                   จำนวน 31,980,151,.65 บาท  นี่คือรายจาย  เรารับ 39 ลาน จาย 31 ลาน  
 
                                                                                                                     จะเหลือ.../ 
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                                  จะเหลือเงินสะสมประมาณ  7  ลานบาท ทีนี้มาดูรายละเอียด ขอ 2.2  ประมาณ 
                                  การรายจายปงบประมาณ  2566 จำนวน 40  ลานบาทประมาณการไวสมดุลกับ 
                                  รายรับเลย แตวาตัวเลขที่ชัดเจนยังสรุปไมได เพราะยังไมสิ้นปงบประมาณก็คงตอง 
                                  รออีกซักประมาณชวงเดือนตุลา - เดือนพฤศจิกายนนะครับ  ถึงจะสรุปยอดตัวเลข 
                                  ไดวารายจายเราไหร  ซึ่งตอนนี้ที่เราเช็คจากกองคลังมา ตอนนี้เราจายอยูประมาณ  
                                  32 ลาน  แตโดยสรุปทั่วไปแลวตัวเลขก็จะไมหนีไปจากยอด 35 ลาน ตอมาในขอ  
                                  2.3 นะครับ ประมาณการรายจายประจำปงบประมาณ 2567  ซึ่งทางเจาหนาที่ 
                                  งบประมาณทางคณะผูบริหารประมาณการรายรับ - รายจายไว เทากันเลยนะครับ  
                                  42,134,300  บาท วิธีการงบประมาณเรียกวางบสมดุล ทีนี้งบประมาณรายจาย 
                                  มันก็จะแยกออกไปอีกนะครับทานดูขอ 2.3.1 มีงบกลาง งบบุลากร งบดำเนินงาน  
                                  งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบที่มากที่สุดคืองบบุคลากรประมาณ 16 ลาน  สืบเนื่อง 
                                  จากภารกิจบวกกับตำแหนงของทางราชการ  เงินคาตอบแทนตาง ๆ  ที่เพ่ิมขึ้นมา    
                                  ของทานสมาชิก ฯ รวมของทานนายก ฯ ดวยนะครับ งบกลางก็เปนงบที่จายเยอะ   
                                  อยางเชน เงินเบี้ย  เงินอุดหนุนตาง ๆ  ถือวาเปนรายจายประจำทั้งหมด  ทานดูใน 
                                  งบลงทุนก็จะเหลือประมาณ 1.5 ลาน  ก็คงตองไปรอเงินสะสม  ตัวงบเงินอุดหนุน 
                                  ก็จะอยูที่ประมาณ 2.8 ลาน  ก็เปนเรื่องตามภาระหนาที่นะครับ  สวนเงินอุดหนุน   
                                  ก็จะมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดเพดานไว ของอบต.ไมเกินรอยละ 5   
                                  รายรับของป  2565  คอนขางมีรายละเอียดนิดนึงในการคิดรอยละของเราจะอยู 
                                  ที่ประมาณรอยละ  0.63  จากรอยละ 5  ที่ใหได อีกอยางนึงท่ีเขากำหนดเพดาน 
                                  ไว  คือ   เรื่องจัดงานท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ   
                                  จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร 
                                  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564  กำหนดไวไมเกินรอยละ 5 เชนเดียวกัน ซึ่งในป  
                                  2567 เราตั้งจายไว  11 โครงการ งบประมาณ  917,000 บาท คิดเปนรอยละ   
                                  4.97 เปอรเซ็นต  ก็เหลืออีกนิดเดียวก็จะเกินเพดานที่ตั้งไวแลว   ทานก็จะเห็นได 
                                  วามันคอนขางจะบริหารไดยากมันมีระเบียบกำหนดไวทีนี้อยากใหทานไปดูขอที่ 7   
                                  เลยนะครับ การตั้งงบประมาณสมทบกองทุน ตั้งจายไว 105,000 บาท สมทบไป 
                                  กองทุนทดแทน 5,000 บาท สมทบกองทุนสปสช. ตั้งจายไว 90,000 บาท แลว 
                                  ก็สุดทายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น  ตั้งจายเอาไวที ่ 
                                  372,626 บาท นี่ก็เปนภาพรวมกวาง ๆของรายจายในนป 2567 นะครับ  สวน 
                                  รายละเอียดปลีกยอยตางๆที่ทางทานสมาชิก ฯ สงสัย ก็สอบถามมายังผมหรือทาง  
                                  หัวหนาสมชายไดเลยนะครับ  จะไดนำเรียนชี้แจงอีกครั้งนึง  สำหรับระเบียบวาระ 
                                  รบัหลักการนี้ก็จะเปนการพิจารณาพอประมาณเราก็ดูภาพกวาง ๆ วางบประมาณ 
                                  รายรับ  รายจายเทาไหร  รายจาย  แตละหมวดนั้นสอดคลองกับทางนโยบายทาน 
                                  ผูบริหารหรือเปลาหรือตามแผนไหม อีกอยางหนึ่งที่ทานตองดูก็คือ     ในสวนของ 
                                  งบลงทุนก็ดูวาถูกตองไ        เพราะบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนในสวนของตัวเลขใน 
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6 
 

  

                                  การพิมพ ก็จะไดชวยกันตรวจสอบเบื้องตนผมก็ขอนำเรียนเพียงเทานี้ ถาทานสมาชิกฯ    
                                  มีขอสงสัยตาง ๆ ก็สอบถามกันเขามาไดนะครับ   ขอบคุณมากครับ   

      นายอุดร   มูลดับ     -  ขอบคุณทานปลัด ฯ นะครับ ในสวนของรายละเอียดเพิ่มเติม   มีทานอื่นจะเสนอ 
        (ประธานสภา ฯ)       เพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญครับ   ทานหัวหนาสมชาย 

     นายสมชาย  จันครา    - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิก ฯ ทุกทาน นะครับ    
       (หัวหนาสำนักปลัด)     ผมก็จะขออนุญาตแกไขเพ่ิมเติมในสวนรายละเอียดของขอบัญญัติ  นิดนึงนะครับ                                   
                                   ใหทานไปดูในหนาที่ 127 นะครับ  ชื่อโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
                                   สายทางซอยตะวันออก หมูก็จะหายไปนะครับ  จำนวน 159,100 บาท  จริง ๆ      
                                   เราพิมพเสนอโครงการเขามาถูกแลวนะครับแตเนื่องจากเวลาเราพิมพออกมาจาก 
                                   ระบบรูปแบบคำมันก็เลยจะตกหลนแบบนี้ คำอาจจะตกไปสลับที่กัน ทานสมาชิก  
                                   ก็ไมตองแปลกใจนะครับ ก็ขอใหทานสมาชิกฯ ไดดูรายละเอียดวาชื่อครบถวนไหม  
                                   ระยะทาง ปริมาณงานถูกตองไหม  แตยอดรวมเงินถาเขาไปในระบบแลวการรวม 
                                   งบประมาณจะไมผิดนะครับระบบจะคำนวณให ก็ฝากไปยังทานสมาชิกฯ นะครับ 
                                   ถาสงสัยใน  รายละเอียดขอไหนก็สอบถามเขามาไดเลยนะครับ   ผมก็ขอนำเรียน 
                                   ชี้แจงเบื้องตนเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณมากครับ   

       นายอุดร   มูลดับ     -  ครับ   ทานหัวหนาสมชายก็ไดชี้แจงเพ่ิมเติมไปแลวนะครับ   มีทานใดจะเพ่ิมเติม 
        (ประธานสภาฯ)        ตรงไหนอีกไหมครับ   เชิญครับ  ทานนายก  

นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนุสรณ - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ นะครับ  ผมก็จะขออนุญาตเพ่ิมเติมใน   
     (นายกอบต.โคกเพชร)     สวนงบลงทุนของเรานะครับซึ่งก็ถือวาคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับตำบลอื่น   
                                    แตก็ไมเปนไร เพราะวาเราก็ตั้งตามแผนสวนหมูไหนที่ทานไมเห็นโครงการก็เดี๋ยว 
                                    คอยไปวากันในงบจายขาดเงินสะสม  ตรงนี้งบประมาณเรานอย  ผมก็เลยมองใน 
                                    สวนของถนนในซอยสั้นๆ เล็กๆ ที่มีความจำเปนสำหรับพ่ีนองในหมูบานในตำบล 
                                    เรานะครับ ใหสัญจรเขา - ออก สะดวกสบายไวกอน  อีกสวนหนึ่งเราอาจจะตอง 
                                    ใชงบขางนอกมาชวยเสริม  ของบประมาณในสวนของเงินเหลือจายป 2566 ไป   
                                    จำนวน 6 โครงการ ไดมา 4 โครงการ ก็จะประมาณนี้ สวนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
                                    ก็ยังไมแนใจวาจะไดหรือไม  ก็ตองรอดูอีกที ก็นำเรียนทานสมาชิก ฯ  เบื้องตนไว   
                                    เพียงเทานี้กอนนะครับ  

   นายอุดร   มูลดับ         -   ครับ     มีทานสมาชิกฯ ทานใดจะเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมครบั เราก็ไดอภิปราย     
    (ประธานสภา)                พอสมควรแลว (สักครู) ถาไมมีผมจะขอมตใินท่ีประชุมเลยนะครับทานสมาชิก ฯ  
                                     ทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจายประจําป 
                                     งบประมาณพ.ศ. ๒๕67  กรุณายกมือขึ้นครับ  

     มติท่ีประชุม               - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบรับหลักการ  10 เสียง  ไมเห็นชอบ  
                                     ไมมี  (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

นายอุดร.../     
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   นายอุดร  มูลดับ           -  ครับ  กอนที่เราจะเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป ผมขอพักการประชุม  
   (ประธานสภาฯ)              เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันและขอนัดเวลาประชุมตอในภาคบายเวลา       
                                    13.00 น. ครับ 

                                                -พักการประชุม- 

  นายอุดร  มูลดับ          -   ครับ   กลับเขาสูการประชุมในภาคบายกันตอนะครับ 
  (ประธานสภาฯ) 

นายอุดร   มูลดับ            -  ครับ  เมื่อทานสมาชิก ฯ ไดมีมตเิห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)                 รายจาย  ประจำปงบประมาณ 2566 แลว กระบวนการตอไปก็จะเปนข้ันตอน 
                                    การเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินะครับก็เชิญนิติกรไดชี้แจงในสวนขอระเบียบ  
                                    กฎหมายที่เก่ียวของใหทางสภา ฯ ไดรับทราบ ครับ 

นายชัยวัฒน  ศิลาโชติ     -    เรียนทานประธานสภาฯ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก ทกุทานนะครับ  ตาม  
(นิติกรอบต. โคกเพชร)         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547                       
                                    แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
                                    ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่น มี ๒ ประเภท                                             
                                         (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นมีจำนวนไมนอย   
                                   กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน   
                                          (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่   
                                   ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน”                     
                                       ขอ 104  คณะกรรมการสภาทองถ่ิน  มีหนาที่กระทำกิจการ หรือพิจารณา 
                                    สอบสวน เรื่องใด ๆ  อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น     แลวรายงานตอสภา 
                                    ทองถิ่น  สภาทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพ่ือพิจารณากิจการของ 
                                    สภาทองถ่ิน  เปนกรณีพิเศษ 
                                       ขอ ๑๐๕ ภายใตขอบังคับขอ 103 และขอ 104  สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือก 
                                   สมาชิกทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปน   
                                   คณะกรรมการสภาทองถิ่น ชุดตาง ๆ  ตามความจำเปนแกกิจการในหนาที่ของ 
                                   สภาทองถ่ิน  ดังนี้ 
                                         (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
                                      ดังนั้น การแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งมิไดเปนการแตงตั้งคณะกรรมการ 
                                  เพื่อพิจารณาในกิจการของสภาทองถิ่นอันเปนกรณีพิเศษแตอยางใด สภาอบต. จึง    
                                  สามารถตั้งคณะกรรมการแปรญัตติอันเปนคณะกรรมการสามัญและประกอบดวย 
                                  สมาชิกสภา อบต. ไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน 
                                        ขอ ๑๐๗   ภายใตบังคับขอ  ๑๐๓   ในวิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นให  
                                   สมาชิกทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลท่ีไมได   
                                   เปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณีในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมี 
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                                  สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน        สวนกรณทีี่ผูบริหารทองถ่ินเปน  
                                  ผูเสนอไมตองมีผูรับรอง   การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำนวนจำนวน   เวนแตที่   
                                  ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนำวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                                      -แสดงวาการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ตองใชวิธีการเลือกรองประธานสภา  
                                  ทองถ่ิน และยังตองนำวิธีการคัดเลือกประธานสภาทองถิ่นตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง มา  
                                  ใชในกรณีนี้อีกชั้นหนึ่ง  
                                       -ขอ 14   ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน   รองประธานสภาทองถิ่น    หรือ   
                                 เลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละ  
                                 หนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือกแสดงวา   ที่ประชุมตองมีมติใหเลือกผูสมควรเปน  
                                 คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ที่ละคนตามลำดับจนครบกำหนดหากมีการ  
                                 เสนอชื่อแขงขันกันมากกวาหนึ่งตนตองดำเนินการตามวิธีการคัดเลือกประธานสภา  
                                 ทองถิ่นตาม ขอ  ๘  วรรคหนึ่ง  ถาไดมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียง   
                                 ตำแหนงละหนึ่งคนถือวาผูนั้นไดรับเลือกเพื่อความสะดวกและถูกตองตามระเบียบ                                

นายอุดร มูลดับ           -   ตามที่ทางนิติกรไดชี้แจงในขอระเบียบไปแลว ผมก็ขอใหที่ประชุมตกลงกันวา  เราจะ
(ประธานสภาฯ)              ตัง้คณะกรรมการแปรญัตติก่ีทานโดยใหทานสมาชิก  ฯ  เสนอจำนวน   และเสนอชื่อ  
                                 ผูที่สมควรจะไดเปนคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามลำดับเลย  เชิญครับ คุณสมศักดิ์ 

นายสมศกัดิ์  ใจมนต      -  เรียนทานประธานสภาฯ ครับ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  7  ทาน  ครับ    
   (สมาชิกหมูที่ 8)           ผูรบัรอง 2 ทาน (นายวิไล  จันทสุข หมูที่ 6 กับนายสมภาส ใจมนต หมูที่  9) 

  นายอุดร  มูลดับ         -  มทีานอ่ืนเสนอมั้ยครับ  (สักครู)  ไมมีนะครับ  ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
   (ประธานสภาฯ)            ทานสมาชิก ฯ   ทานใดเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 7 ทาน   และ 
                                  เลือกมาจากสมาชิกสภาทองถิ่น กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติท่ีประชุม          -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมม ี   
                                  (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

    นายอุดร  มูลดับ       -   ครับ  ตอไปขอใหทานสมาชิก ฯ  ไดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที ่ 1  
   (ประธานสภาฯ)            นะครับ   เชิญครับ   คุณสมศักดิ์ 

   นายสมศักดิ์  ใจมนต   -   กระผมขอเสนอ คุณวิไล  จันทสุข สมาชิก ฯ หมูที่ 6  คะ  ผูรับรองสองทาน 
     (สมาชิกหมูที่ 8 )         คณุรชันีวรรณ แพงมา สมาชิกหมูที่ 5 กับคุณเสนห  ภูม ี สมาชิกหมูที่ 11 

   นายอุดร  มูลดับ        -  มสีมาชิกสภา ฯ ทานใด จะเสนอชื่อผูสมควรเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ    
    (ประธานสภาฯ)           คนท่ี ๑ อีกหรือไมครับ (สักครู)  เมื่อไมมีถือวาทานสมาชิกสภาทองถิ่นมีมติเห็นชอบให  
                                  คุณวิไล  จันทสุข สมาชิก ฯ หมูที่ 6  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 นะครับ 

  นายอุดร  มูลดับ         -   ตอไปขอใหทานสมาชิก ฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  นะครับ 
     (ประธานสภา)            เชิญครับคุณสมภาส 
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  นายสมภาส   ใจมนต       -   กระผมขอเสนอ คุณมานิต   สวางภพ  เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
    (สมาชิกหมูที่ 9)               ผูรับรองสองทาน (นายวรวุฒิ  สมาธิ  สมาชิกหมูที่ 3 กับคุณวิไล  จันทสุข     
                                      สมาชิก ฯ หมูที่ 6 ) 

    นายอุดร  มูลดับ            -  ครับ  มีทานสมาชิก ฯ  จะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกไหมครับ (สักครู)  ไมมีนะครับ 
    (ประธานสภาฯ )               เมื่อไมมีถือวา  นายมานิต สวางภพ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 นะครับ    
                                       ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  นะครับ  เชิญคุณเสนห  

     นางเสนห   ภูมี             -  ดิฉันขอเสนอคุณวรวุฒิ   สมาธิ  เปนกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  คะ 
   (สมาชิกหมูที่ 11)               (ผูรับรองนางสาววาฤดี  สัมนา สมาชิกหมูที่ 7  กับนายมานิต  สวางภพ 
                                        สมาชิกหมูที่ 2) 

    นายอุดร  มูลดับ            -   ครับ   มีทานอื่นจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมีนะครับ 
    (ประธานสภาฯ )                เมื่อไมมีถือคุณวรวุฒิ   สมาธิ  เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 นะครับ   
                                       ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4  เชิญครับคุณรัชนีวรรณ                    

   นางสาวรัชนีวรรณ  แพงมา  - ดิฉันขอเสนอคุณวาฤดี  สัมนา คะ  (ผูรับรอง  นายณัฐพงษ  ใจดี 
    (สมาชิกหมูที่ 5)                สมาชิกหมูที่ 10 กับ นายสมศักดิ์  ใจมนต  สมาชิกหมูที่ 8) 

    นายอุดร  มูลดับ             - ครับ  มีทานอ่ืนจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู) ไมมีนะครับ  เมื่อไมมี 
    (ประธานสภาฯ )               ถือวาคุณคุณวาฤดี สัมนา เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 นะครับตอไปจะเปน 
                                       การเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5  นะครับ  เชิญครับ คุณวาฤดี 
 
  นางสาววาฤดี   สัมนา        - ดิฉันขอเสนอคุณเสนห ภูมี สมาชิกหมูที่ 11 เปนกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5คะ 
    (สมาชิกหมูที่  7)              ผูรับรองครับ (นายสมศักดิ์  ใจมนต   สมาชิกหมูที่ 8 และนายณัฐพงษ   ใจดี                       
                                      สมาชิกหมูที่ 10) 

    นายอุดร  มูลดับ           -  ครับ   มีทานอื่นจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมนีะครับ 
    (ประธานสภาฯ )              เมื่อไมมีถือวาคุณคุณเสนห   ภูม ี เปนกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 นะครับ   
                                      ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 เชิญครับคุณวรวุฒิ 

   นายวรุฒิ    สมาธิ           -  กระผมขอเสนอนายณัฐพงษ  ใจดี  สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 10  เปนกรรมการ  
     (สมาชิกหมูที่ 3)              แปรญัตติ คนที่ 6  ครับ  (ผูรับรอง  นายสมภาส  ใจมนต  (สมาชิกหมูที่ 9)   
                                      กับ นายสมศกัดิ์  ใจมนต  (สมาชิกหมูที่8) 

    นายอุดร  มูลดับ           -   ครับ  มีทานอ่ืนจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมนีะครับ เม่ือไมมี 
    (ประธานสภาฯ )               ก็ถือวานายณัฐพงษ  ใจดี  สมาชิกสภาฯ หมูที่ 10 เปนกรรมการแปรญัตติคน 
                                       ที่ 6 นะครับ  ตอไปจะเปนการเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 7   นะครับ    
                                       เชิญครับ  คุณณฐัพงษ 

 

                                                                                                                  นายณัฐพงษ.../ 
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   นายณัฐพงษ  ใจมนต      -  กระผมขอเสนอคุณสมศกัดิ์ ใจมนต  สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 8 เปนกรรมการแปรญัตติ 
    (สมาชิกหมูที่  10)           คนที่ 7  ครับ ผูรับรองครับ  (นายสมภาส  ใจมนต  สมาชิกหมูที่ 9  และ  นายวิไล   
                                     จันทสุข   สมาชิกหมูที่ 6) 

    นายอุดร  มูลดับ         -    ครับ   มีทานอื่นจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมไหมครับ (สักครู)  ไมมนีะครับ 
    (ประธานสภาฯ )              เมื่อไมมี ถือวานายสมศักดิ์ ใจมนต สมาชิกสภา ฯ หมูที่ 8  เปนกรรมการแปร  
                                      ญัตติ คนที่ 7 นะครับ   

     นายอุดร  มูลดับ        -    ครับ เราก็ไดคณะกรรมการแปรญัตติ  ครบแลวทั้ง  7  ทาน  ก็คือ 
   (ประธานสภา ฯ)               นายวิไล  จันทสุข          สมาชิกสภาหมูที่ 6   เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 1 
                                      นายมานิต  สวางภพ      สมาชิกสภาหมูที่ 2   เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 2 
                                      นายวรวุฒิ  สมาธิ          สมาชิกสภาหมูที่ 3   เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
                                      นางสาววาฤดี   สัมมนา   สมาชิกสภาหมูที่ 7   เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
                                      นางเสนห  ภูมี             สมาชิกสภาหมูที่ 11  เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5    
                                      นายณัฐพงษ   ใจดี        สมาชิกสภาหมูท่ี 10  เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 
                                      นายสมศกัดิ์  ใจมนต      สมาชิกสภาหมูที่ 8    เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7   

                                              สำหรับการนัดประชุม    และเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก     
                                   เพ่ือเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ      และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเปน  
                                   หนาที่ของเลขานุการสภาฯทองถิ่น    กระผมก็ขอเชิญเลขานุการ สภาฯ ชี้แจง ใหทาง 
                                   ใหทานสมาชิก ฯ  ทราบนะครับ 

    นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน - ครับ       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
       (เลขานุการสภา ฯ)      พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๑๐๙ กําหนดวา   “การนัด   
                                   ประชุม  และเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรกเปนหนาที่ของเลขานุการ   
                                   สภาทองถ่ิน”     ดังนั้น    ผมจึงขออนุญาตนัดประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติใน   
                                   ครั้งแรก เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ในวันที่ ๑5 สิงหาคม  ๒๕๖6   
                                   เวลา 15.00 น.  ภายหลังปดประชุมสภา ฯ ครั้งนี้แลว  ณ  หองประชุมสภาองคการ 
                                   บริหารสวนตำบลโคกเพชร ถือวาเลขานุการ ฯ  ไดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                   ครั้งแรก และไดแจงคณะกรรมการแปรญัตติในที่ประชุมแหงนี้แลว 

   คณะกรรมการแปรญัตติ  -  รับทราบ  

     นายอุดร  มูลดับ        -  ครับ  ในลำดับตอไป ผมจะขออนุญาตใหทางทานเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงในสวน     
     (ประธานสภาฯ)            ระเบียบขั้นตอนตาง ๆ  ในการย่ืนเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                    นะครับ                                                              

 นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน -  เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกทุกทาน กระผมขออนุญาตชี้แจง    
    (เลขานุการสภา ฯ)          ระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ    ดังนี้   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  
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                                    ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   พ.ศ.๒๕๔๗    แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.   
                                    2554 
                                    ขอ ๔๕ วรรคทาย ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด   
                                    เดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ   
                                    ไวไมนอยกวา ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ                                             
                                    งบประมาณ นั้น 
                                    ขอ ๔๙ กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว    ถา   
                                    จะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา     ใหประธานสภาทองถ่ินสงราง  
                                    ขอบัญญัตินั้นไปให คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม   
                                    สภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ   ตอคณะกรรมการแปร  
                                    ญัตติดวยภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง   
                                    ผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมราง 
                                    ขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรเปนรายขอและ  
                                    เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     ในกรณทีี่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผู  
                                    แปรญัตติ จะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
                                    ขอ  115    คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะกำหนดนัดประชุมเม่ือใด   ใหแจงให  
                                    ผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติ ทราบลวงหนา     
                                    ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม  ครับ      

     นายอุดร  มูลดับ        -   ตามที่เลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย  กฎหมายที่เก่ียวของตอที่ 
     (ประธานสภา ฯ)           ประชุมแลว    ลําดับตอไปก็จะเปนการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ   
                                    คณะกรรมการแปรญัตติ   วาเราสมควรกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ   
                                    คณะกรรมการแปรญัตติ กี่วัน หวงเวลาใดและสถานที่ใด ก็ขอใหทานสมาชิกได   
                                    เสนอครับ 

นายสมศกัดิ์  ใจมนต       -  กระผมขอเสนอการกําหนดระยะเวลาในเสนอคําแปรญัตติ  มีกำหนด ๓ วัน และ   
    (สมาชิก ฯหมูที่ 8)         ขอเสนอวันรับคำแปรญัตติ ดังนี้  
                                      1. วันที่ ๑6  สิงหาคม ๒๕๖6 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
                                      2. วันที่ 17  สิงหาคม 2566 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
                                      3. วันที่ 18  สิงหาคม 2566 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น 
                                          ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  

      นายอุดร  มูลดับ       -  ขอผูรับรองการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ ๒ ทานครับ  (ทานที่ ๑  นายสมภาส  
     (ประธานสภา ฯ)           ใจมนต สมาชิกสภาหมูท่ี 9  ทานที่ 2 นายวรวุฒิ  สมาธิ สมาชิกสภาหมูที่ 3)  มี 
                                    สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม (สักครู  )เม่ือไมมีการเสนอเพ่ิมเติม   
                                    ผมจะขอก็จะขอสรุประยะเวลาในการเสนอคาํแปรญัตตินะครับ  มีจํานวน ๓ วัน  
                                    ตั้งแตวันที่ ๑6 - ๑8 สิงหาคม ๒๕66  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ หอง  
 
                                                                                                                   ประชุมสภา.../ 
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                                    ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร โดยขอใหสมาชิกสภาฯและคณะ  
                                    ผูบริหารที่จะเสนอคำแปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป   2567    
                                    ก็ใหเสนอคำแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือโดยใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอ 
                                    ตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยใหมีผูรับรองอยางนอยสองคน   และใน 
                                    สวนของการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ใหคณะกรรมการ ฯ 
                                    แจงทางคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา ฯ    และที่ผูที่มีสวนเก่ียวของเขารวมประชุม  
                                    กอนวันประชุมไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ดวยนะครับ หรือมีสมาชิกทานใดจะเสนอ   
                                    เปนอยางอ่ืนหรือไม หรือไม (สักครู)  เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอ  เปนอยางอ่ืน  
                                    ผมขอมติที่ประชุมสภาแหงนี้  ลงมตเิห็นชอบตอไป 

     มติที่ประชุม           -    เห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมม ี   
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

นายอุดร  มูลดับ            -   ครับ เม่ือสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบรับ 
(ประธานสภา ฯ)                หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  
                                    และคณะกรรมการแปรญัตติรับทราบ โดยไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  
                                   ตอคณะกรรมการแปรญัตติ พรอมทั้งไดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแลว ผมจะ  
                                   ขอนัดหมายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖6 เปน  
                                   วันที่ ๒4 สิงหาคม2566 เวลา 09.00 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน  
                                   ตำบลโคกเพชร  นะครับ 

         ท่ีประชุม           -  รับทราบ 

      นายอุดร  มูลดับ      -  กอนเขาระเบียบวาระการประชุมตอไป  ผมขอพักการประชุม 10 นาที ครับ 
      (ประธานฯสภา) 
                                      - พักเบรกการประชุม  10 นาที- 

     นายอุดร  มูลดับ       -  กลับเขาสูการประชุม   ในระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 
      (ประธานฯสภา) 

    ระเบียบวาระที่ 6    -   เรื่องอื่นๆ         

     นายอุดร  มูลดับ      -  ครับ สำหรับในระเบียบวาระนี้ ผมก็มีเรื่องที่จะนำเรียนใหกับทางสมาชิก ฯ  ทราบ    
       (ประธานสภา  ฯ)      ก็เปนเรื่องที่ทางทานนายกฯไดแจงกับผมมาคือในเรื่องของงานรัฐพิธีตางๆ นะครับ   
                                  ทานนายกฯเองอยากใหทางทานสมาชิกฯไดเขามามีสวนรวมในการเขารวมนะครบั  
                                  ไมวาจะเปนการทำบุญตักบาตรในชวงเชาหรือถวายพานพุมในชวงเย็น แลวแตงาน 
                                  นะครับ  ก็ขอเชิญทานสมาชิก ฯ  ไดรวมกิจกรรมดังกลาวอีกอยางผมก็ขอขอบคุณ 
                                  ทานสมาชิก ฯ  ที่ไดเขารวมในการประชุมทองที่ทองถิ่นนะครับ   ซึ่งในการประชุม 
                                  แตละครั้งก็จะมีในสวนของการพูดคุยเกี่ยวของกับเรา ถือวาเปนการทำงานรวมกัน 
                                  ในทุกภาคสวนมีทานใดท่ีมีเรื่องใดที่จะเสนอตอสภา ฯ อีกไหมครบั เชิญคุณสมชาย         

                                                                                                                  นายสมชาย.../   
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     นายสมชาย  จันครา  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ   กระผมมีเรื่องจะนำเรียน 
     (หัวหนาสำนักปลัด)     ก็คือ   ในสวนของโครงการคลองสวยน้ำใสเทิดไทองคราชันยที่ไดตั้งไวในขอบัญญัติ 
                                 ปงบประมาณ 2566 แตในสวนของดานพ้ืนท่ีดำเนินการ หลักการใชงบประมาณก็ 
                                 จะเปนในสวนของระเบียบคาใชจายในการจัดงาน ซึ่งเราเองไมสามารถจะไปจางใน 
                                 สวนของรถที่จะทำการขุดลอกไดนะครับ  รายละเอียดการใชงบประมาณก็จะอยูใน 
                                 สวนของคาอาหาร คาน้ำตางๆ ตองใชแรงงานในการกำจัดผักตบชวาสำหรับในสวน 
                                 หมูบานไหนจำเปนจะตองใชแรงงานคนเพ่ือทำการขุดลอกผักตบชวา ก็สามารถแจง 
                                 มาไดเลยนะครับเราก็จะทำการดำเนินการใหนะครับ ผมก็มีเรื่องที่จะนำเรียนใหทาง 
                                 สภา ฯ  ไดรับทราบเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณมากครับ 

     นายอุดร  มูลดับ        - ครับ    ขอบคุณครับทานหัวหนาสมชาย   สำหรับผมเองก็อยากจะฝากเพ่ิมเติม        
     (ประธานสภา  ฯ)         อีกนิดนึงในเรื่องของหองประชุมสภา ฯ   ในครั้งหนา  ก็อยากจะใหมีความพรอม 
                                  มากกวานี้นะครับ  ในเรื่องของเครื่องขยายเสียง เรื่องไฟฟาในหองประชุมดวยนะ 
                                  ครับ     ครับมีทานอื่นอีกไหมครับ  ไมมนีะครับ   สำหรับในวันนี้ก็ไดประชุมจน   
                                  ครบถวนในทุกระเบียบวาระการประชุมไปแลวนะครับ ผมก็ขอปดการประชุมสภา       
                                  ฯ   ในครั้งนี้ไวเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 
 
                                 -   ปดประชุมเวลา  ๑5.๐๐ น. 

                                              
                                (ลงชื่อ)                                      ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                             (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคก
เพชร   สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  1  ประจำป  2566  เห็นวาถูกตองแลวจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

                                                 
               (ลงชื่อ)                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                  (นายสมชาย  จันครา) 
                 หวัหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

 

               (ลงชื่อ)                                        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                           (นายมานิต  สวางภพ) 
              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  หมูที่  2  
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           (ลงชื่อ)                                        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                           (นางสาววาฤดี  สัมนา)  
            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร   หมูท่ี  7 

 
 
      -    การรับรองรายงานการประชุม 

       ……สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ  ครั้งนี้  ในการประชุม
สภาสมัยสามัญที่…3  ครั้งที่ 2…ประจำป 2566  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม 2566............................ 
 
      
                                 (ลงชื่อ)                          

                                                    (นายอุดร    มลูดับ) 
                                 ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 


